

## วน. กับแมลง

บุษพา เพ็ญกัณฑ์

การเรียนวิชาแมลงหรือกีฏวิทยา นอกจากเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะเกษตรแล้ว คณะวนศาสตร์ก็มีเรียนเป็นวิชาหนึ่งเพื่อศึกษาถึงแมลงศัตรูของป่าไม้ ซึ่งเมื่อเรียนวิชาความรู้แล้ว ภาคปฏิบัติก็ทำเหมือนคณะเกษตร คือ การส่งแมลงที่สตั๊มป์จัดเรียงตามหมวดหมู่ Species ใส่กล่องไม้ ส่งอาจารย์ เราเปิดกล่องไม้ แทนสตั๊มป์แมลง เข็มปักตัวแมลง ขวดใส่ยาฆ่าแมลงเพื่อใส่แมลงที่จับได้ แล้วมาทำบ๊อบแมลง โดยใช้บ๊อบสังกะสีที่ใช้ใส่น้ำตาลเจาะฝาออก เจาะรูด้านข้างด้านหนึ่งเพื่อใส่หลอดไฟขนาด ๑๐๐ วัตต์ อบแมลงทั้งวันทั้งคืน ใครเรียนกีฏจะเห็นไฟสว่างได้เพียงนอนตอนกลางคืน

ผมมีเพื่อนเรียนเมเยอร์กีฏวิทยาที่คณะเกษตรหลายคน มีเวลาว่างจะไปอยู่ที่สโมสรกีฬาและโรคพืช ได้ชิมช๊อบเอาเรื่องแมลงไว้ด้วย ได้อุปกรณ์ครบแล้วผมก็ออกจับแมลงโดยจับในเกษตรก่อน เวลากลางคืนปั่นจักรยานไปตามโคม่ไฟ จับแมลงพึ้นๆ ก่อน เวลากลับบ้านที่สตั๊มป์ พึ้นที่หลังบ้าน จะทำไร่มันล่าปะหลัง ขอบไร่มันมีแนวต้นไม้ใหญ่ จะถือสวิงออกไปล่าจับแมลง จะเจอแมลงต่างจากที่เห็นในเกษตร

เวลาที่เพื่อนคณะเกษตรหรือพวกพี่ๆ จ้างเหมารถสองแถวขนาดใหญ่ออกทัวร์แมลง ผมจะขอร่วมไปด้วย แห่งแรกๆ ก็ไปคือ สวนพฤกษศาสตร์พุแค ซึ่งยังมีสภาพป่าไม้เต็มไปด้วยไม้พุ่มไม้ยืนต้นใหญ่น้อย ได้พบแมลงแปลกๆ หลายชนิด เราแยกย้ายกันเดินไปในป่า ตามองหาแมลง เจอก็ไล่ใช้สวิงซ็อนจับกันสนุก พวกเราได้แมลงกันพอสมควร ถึงเวลาเย็นก็เดินทางกลับ

อีกแห่งหนึ่งที่ผมได้ร่วมไปกับเพื่อนคณะเกษตร คือ ไร่ฝักนิลิตหลวงสุวรรณวาจกกสิกิจที่ปากช่อง ผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรก ตื่นตาตื่นใจกับสภาพไร่ที่กว้างขวาง ในไร่มีสีเขียวของทิวข้าวโพด ยอดอ่อนพลิ้วไปตามแรงลม พวกเราเข้าพักที่หอพักของไร่ พอหายเหนื่อยจากการเดินทางเราก็ออกล่าแมลง ครั้งแรกก็เดินตามขอบไร่ก่อน แล้วค่อยเข้าไปในไร่ ที่นี่จะพบแมลงต่างจากในป่าพุแค เมื่อได้เวลากลับ เราได้แมลงหลายชนิด บางชนิดเป็นแมลงที่หายาก เราได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติของไร่และได้ทำงานด้วย

กลับมาถึงหอพัก ต้องใช้เวลาหลายวันกับการเช้ทแมลง อบแมลงให้แห้ง จับลงกล่องเรียงตาม Species ใช้เวลาเป็นเดือนเราก็ได้แมลงครบตามจำนวนที่อาจารย์กำหนด และมีพิเศษอีกหนึ่งกล่องสำหรับสาวเกษตรต่างคณะ

มีคำถามจากเพื่อนซี้สงสัย;... แล้วกล่องพิเศษนั้นให้ใครไปคะ? เพื่อนที่อยู่หอเดียวกันตอบว่า สาวคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ครับ ผมรู้เพราะว่าอยู่หอเดียวกับชุมพล